

Số: 3232 /BTM - XNK

V/v: C/O Mẫu E của lô hàng có xuất  
sứ Trung Quốc chuyển tải qua Hồng  
Công

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Bộ Tài chính (Vụ Hợp tác Quốc tế)

Trả lời công văn ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc giải đáp  
nội dung Quyết định số 26/2007/QĐ-BTC, ngày 16 tháng 4 năm 2007. Bộ Thương  
mại có ý kiến như sau:

Quyết định số 1727/2003/QĐ-BTM ngày 12 tháng 12 năm 2003 về việc hạn  
hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu E của Việt Nam cho hàng hóa để  
hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa  
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hiện chưa có  
quy định về việc chấp nhận Giấy chứng nhận xuất xứ trong trường hợp hóa đơn  
thương mại được phát hành bởi công ty đặt ngoài khu vực thương mại tự do AFTA  
(Hồng Công không thuộc khu thương mại tự do AFTA). Do vậy, Bộ Thương mại  
đề nghị Bộ Tài chính kiểm tra lại hóa đơn thương mại do Công ty TNHH Thương  
mại Phát triển Đầu tư Tân Viên cung cấp trong trường hợp này để biết hóa đơn là do  
công ty ở Trung Quốc hay Hồng Công cấp. Trong trường hợp hóa đơn do công ty ở  
Hồng Công cấp thì C/O Mẫu E nói trên không được chấp nhận để hưởng ưu đãi thuế  
AFTA. Ngược lại, nếu hóa đơn thương mại do công ty ở Trung Quốc cấp thì C/O  
Mẫu E nói trên được chấp nhận để hưởng ưu đãi thuế AFTA.

Về việc hàng hóa chuyển tải qua cảng Hồng Công, Bộ Thương mại đề nghị Bộ  
Tài chính đối chiếu, kiểm tra kỹ các điều kiện về vận chuyển hàng trực tiếp quy định  
tại Quy tắc 8 của Phụ lục 1, Quyết định số 1727/2003/QĐ-BTM để đảm bảo lô hàng  
nói trên tuân thủ đúng quy định này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Thương mại về C/O Mẫu E của lô hàng có xuất xứ  
Trung Quốc chuyển tải qua Hồng Công, xin gửi để Bộ Tài chính xem xét và tổng hợp  
trả lời doanh nghiệp./.

*Nơi nhận:*

Như trên:

- Tổng cục Hải quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, XNK(2).

TL. BỘ TRƯỞNG  
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU



Phạm Văn Chính

09523523

LawSoft \* Tel: +84-8-3930 3279 \* www.ThuVienPhapLuat.vn